



## ประกาศ

### ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อมอบให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้า หน่วยงานพันธมิตร สื่อมวลชน และเพื่อเป็น การสร้างภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยวิธีสอบราคา ตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย กับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า และมีหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นใบเสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนต้องไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาจ้างทำงาน จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดๆ ก่อนหมดอายุสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำ การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมครั้งนี้
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรายรับรายจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของแผนงานที่ได้รับทราบไม่ว่าจะ โดยวิธีใดก็ตาม หรือนำเอาข้อมูลนั้นไปแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
7. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของ ธพว. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. ในการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการในครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง ได้รวมค่าดำเนินการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด  
ย่อมแห่งประเทศไทย เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
ส่วนโฆษณา ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม ชั้น 20 โดยขอรับเอกสาร  
สอบราคาพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นนิติบุคคลและรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  
ประกอบด้วย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ,  
แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ  
ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ในวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.smebank.co.th](http://www.smebank.co.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววราณี  
พงษ์รัฐจิรา และนางสาวสริน รัตนเจริญ โทรศัพท์ หมายเลข 02 265 4582 , 25 2654446 ในวันและ  
เวลาราชการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น ณ  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวง  
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ส่วนโฆษณา ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และ  
กิจกรรมเพื่อสังคม ชั้น 20 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560



(นางสาวปัทมาธิ์ กลางใจ)

ประธานคณะกรรมการจัดจ้างการจัดทำของที่ระลึก  
และของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561